

BÁO CÁO

**Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình
công tác tháng 02 năm 2016**

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

- Ngoài thời gian xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công tác; trong tháng 01/2016, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì và dự các cuộc họp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó một số hoạt động đáng chú ý:

+ Họp lựa chọn phương án đầu tư xây dựng Công trình: Sân nền dưới cầu Vượt huyện Vạn Ninh. Họp nghe các ngành báo cáo việc hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển xử lý rác thải đô thị. Họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện. Họp UBND huyện thông qua phương án tái định cư Dự án Kè bờ biên thị trấn Vạn Giã. Họp nghe báo cáo việc doanh nghiệp Việt Thắng không chấp hành bàn giao diện tích đất mặt nước trồng thủy sản tại thôn Tuần Lễ sau khi thanh lý Hợp đồng thuê đất tại xã Vạn Thọ. Họp UBND huyện lấy ý kiến lựa chọn phương án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm đô thị Đại Lãnh, Vạn Giã.

+ Làm việc với BOT Đèo Cả về bảo hiểm thiệt hại do thi công QL 1A. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện. Tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo kế hoạch; làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Vận động kêu gọi các tổ chức và cá nhân hỗ trợ kinh phí để thực hiện bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 với tổng số tiền 405,7 triệu đồng.

- Trong tháng, UBND huyện đã ban hành 53 Quyết định UBND huyện; 31 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện; 08 Thông báo; 07 Báo cáo; 61 văn bản hành chính thông thường và một số chỉ đạo khác trên phần Eoffice, trong đó đáng chú ý một số nội dung sau:

+ Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Nhà thầu, các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và một số nội dung khác có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị trên địa bàn huyện.

+ Chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị nghiên cứu, tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8791/UBND-XDND ngày 22/12/2015.

+ Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin; các Đoàn Biên phòng; Chi nhánh Bảo Minh huyện Vạn Ninh tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung chính sách bảo hiểm cho tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ cho ngư dân ở địa phương.

+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đại An (Ban quản lý chợ Vạn Ninh) và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ quản lý các chợ thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2086/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND huyện về phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn huyện, sắp xếp lại chợ Tết, chú trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ.

+ Chỉ đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Kinh tế, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế Vạn Ninh, Công an huyện, Đội Quản lý Thị trường số 4, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan theo chức năng và thẩm quyền được giao nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả trên thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo UBND huyện xử lý kịp thời; đồng thời tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

- Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch 740 ha lúa vụ Mùa năm 2015, năng suất bình quân 58,6 tạ/ha; gieo cấy 2.950 ha lúa vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016. Một số diện tích vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 sớm đã thu hoạch, đến nay đã thu hoạch được 459 ha. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa phương trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

- Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 315 tấn. Hiện nay các địa phương tiếp tục tu sửa, cải tạo đìa chuẩn bị thả nuôi vụ chính vào sau tết Nguyên đán 2016, toàn huyện có 161 ha đìa được thả nuôi, chủ yếu tôm thẻ chân trắng và ốc hương.

- Triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện năm 2016.

2. Công nghiệp, TTCN, GTVT

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trong tháng ước đạt 21.474 triệu đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất

tăng khá so với cùng kỳ như: Đá xây dựng, đá dăm, sản xuất nước đá, sản xuất nước mắm...

- Tình hình sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định và phát triển, nhất là công nghiệp chế biến. Hiện nay, các cơ sở sản xuất tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Tăng cường quản lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện, tập trung vào việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định. Hoàn thành việc sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng đảm bảo phục vụ tốt Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Các chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục quyết toán công trình xây dựng cơ bản năm 2015 và triển khai xây dựng công trình năm 2016 theo kế hoạch.

3. Tài nguyên, môi trường

- Đã cấp 183 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Thẩm định phương án xác định phương án xác định giá đất tái định cư đối với dự án Kè bờ biển phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã.

Phê duyệt phương án hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án Hàm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A. Phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án Cầu Suối Dừa, xã Đại Lãnh.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án Cửa hàng xăng dầu số 35 của Công ty Xăng dầu Phú Khánh tại xã Vạn Thọ.

4. Tài chính, thương mại

- Tình hình thị trường nhìn chung ổn định, không có biến động lớn, không có tình trạng đầu cơ, tích trữ, găm hàng chờ tăng giá. Hàng hóa những tháng đầu năm, gần tết Nguyên đán tuy có dồi dào, đa dạng hơn những tháng trước nhưng hiện tại sức tiêu thụ của người dân còn thấp. Một số mặt hàng tăng giá nhẹ như rượu, bia, thực phẩm các loại... Tăng cường công tác kiểm tra, chống buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện kiểm tra về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định của pháp luật về giá. Đã xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp, với tổng số tiền 69,755 triệu đồng và tịch thu một số tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện 653 triệu đồng, gồm: Thu trong cân đối 653 triệu đồng. Các khoản thu trong cân đối gồm: Thu ngoài quốc doanh 178 triệu đồng, lệ phí trước bạ 253 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 60 triệu đồng, thu khác ngân sách cấp huyện 20 triệu đồng; các khoản thu về nhà đất thực hiện 93 triệu đồng.

Chi ngân sách huyện 3.320 triệu đồng (chi thường xuyên).

5. Văn hóa - Xã hội

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai công tác trang trí và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo kế hoạch; tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt

Nam gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch hoạt động Đài truyền thanh năm 2016. Trong tháng, Thư viện huyện phục vụ hơn 1.560 lượt độc giả, cấp 20 thẻ thư viện, luân chuyển 3.982 lượt sách báo và hướng dẫn, phục vụ hơn 500 lượt người sử dụng Internet miễn phí tại Thư viện. Tổ chức Điểm báo Xuân với hơn 70 đầu báo phục vụ độc giả nhân dịp Tết. Xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao địa phương và tham gia các giải thể thao cấp tỉnh năm 2016.

- Ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào do ngành phát động. Sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II năm học 2015 - 2016. Tiếp tục kiểm tra chuyên đề các đơn vị trường học theo kế hoạch; làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2015. Tổ chức hội thi Tiếng Anh qua Internet cấp huyện cho học sinh Trung học cơ sở; tổ chức hội thi Giáo viên mầm non và Giáo viên tổng phụ trách giỏi cấp huyện. Cấp học bổng cho 111 học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ I năm học 2015 - 2016.

- Trong tháng, đã chi trả chế độ hỗ trợ cho 697 đối tượng chính sách với số tiền hơn 1.168 triệu đồng và chi trả trợ cấp thường xuyên cho 4.896 đối tượng với số tiền hơn 1.978 triệu đồng. Giải quyết chế độ cho hưởng mới, thôi hưởng và điều chỉnh mức hưởng cho 92 đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức cấp phát thẻ BHYT đối tượng chính sách; hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2016. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cho 1.712 hộ (3.684 khẩu) với 55,26 tấn gạo. Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020”. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết quả toàn huyện có 4.197 hộ nghèo, chiếm 13,01%, có 2.050 hộ cận nghèo, chiếm 6,35%. Tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và công tác giải quyết tệ nạn lang thang xin ăn trên địa bàn huyện trước, trong và sau các dịp lễ, Tết.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp, dịch sốt xuất huyết, dịch tay - chân - miệng và các loại dịch bệnh khác ở người. Trong tháng, đã xảy ra 87 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 02 trường hợp mắc tay - chân - miệng. Thẩm định và cấp 03 giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 03 cơ sở sản xuất kinh doanh. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giải khát trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

6. Thanh tra - Tư pháp

- Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân nhằm giải thích, hướng dẫn và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong tháng, đã tiếp 24 lượt công dân đến trình bày 24 vụ việc. Tiếp nhận 28 đơn, trong đó 01 đơn không đủ điều kiện xử lý, 01 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo và 22 đơn có nội dung dân nguyện, thỉnh cầu, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp, đang xem xét, giải quyết theo quy định.

- Ban hành kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016; kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật vào “ Ngày Pháp luật ” theo Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tăng cường phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Biển Việt Nam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật Hộ tịch, Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở, kết quả đã hòa giải thành 05/05 vụ việc, đạt 100%.

7. Nội vụ - Cải cách hành chính

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đánh giá, phân loại công chức năm 2015; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2015. Miễn nhiệm 01 Phó Trưởng Công an; giải quyết trợ cấp nghỉ việc cho 07 trường hợp, thôi việc hưởng chế độ BHXH cho 03 trường hợp, nâng lương cho 07 trường hợp, nâng lương vượt khung cho 01 trường hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông theo hướng hiện đại” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng Văn phòng điện tử Eoffice trong việc tiếp nhận và xử lý văn bản.

8. Quốc phòng - An ninh

- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm bảo vệ an toàn cho các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bổ sung cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2016; hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016.

- Trong tháng, không xảy ra tại nạn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đã xử lý 233 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ; tạm giữ 156 phương tiện các loại; xử phạt vi phạm hành chính 197 trường hợp với số tiền 162 triệu đồng. Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường

bộ và tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và lễ hội Xuân sau Tết trên địa bàn huyện.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2016

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện Vạn Ninh xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2016 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND huyện.

2. Tổ chức gặp mặt chúc Tết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; kiểm tra và chỉ đạo công tác bảo vệ và phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại các đơn vị, địa phương đảm bảo tổ chức cho nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất và thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 theo kế hoạch, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác đấu tranh xử lý việc khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn.

4. Rà soát, xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện năm 2016. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Chỉ đạo các chủ đầu tư trên địa bàn huyện hoàn thành công tác quyết toán công trình xây dựng năm 2015, triển khai công tác đầu tư xây dựng công trình năm 2016 theo kế hoạch.

6. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tiêu chảy cấp, dịch sốt xuất huyết, dịch tay - chân - miệng và các loại dịch bệnh khác ở người. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

7. Tổ chức viếng nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình có hàm bí mật, các đơn vị, các cơ sở tôn giáo, các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2016. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; thực hiện tốt công tác cứu tế, cứu đói đảm bảo cho nhân dân đón Xuân vui tươi, ấm no. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống các loại tệ nạn xã

hội. Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công thông tin điện tử, Bộ phận Một cửa liên thông theo hướng hiện đại huyện và các xã, thị trấn.

9. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016 theo kế hoạch; tổ chức đón quân nhân xuất ngũ về địa phương. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp tục đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, xử lý nghiêm các vụ vi phạm xảy ra trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- TT.Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, CCV. *MKS*

Dau/2016/bc/thang 1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



CHỦ TỊCH

Trần Kim Bảo

